

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2558
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ประชุมต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2558

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558 เป็นการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6

ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักบรรณสารสนเทศมีหน่วยงานย่อยคือ ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และหน่วยห้องสมุดสาขา ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งสำนักจะต้องจัดทำโครงสร้างเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดให้เป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการเป็นลำดับแรก ก่อน จากนั้นจึงเสนอขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และประเมินบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งตามลำดับต่อไป ในเบื้องต้นขอเสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานนำร่องดำเนินการเสนอขอกำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างส่วนราชการของสำนักบรรณสารสนเทศอย่างเป็นทางการ จากนั้นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เคยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมาระยะหนึ่ง แต่เมื่อมีการปรับระเบียบ/ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาต่อมา ทำให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศไม่อยู่ในโครงสร้างของสำนักอย่างเป็นทางการ ประกอบกับศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศมีความพร้อมด้านข้อมูลพอที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ จัดทำรายละเอียดและยกร่างการเสนอขอให้ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานทางการในโครงสร้างส่วนราชการของสำนักบรรณสารสนเทศ และเสนอขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามรายละเอียดในประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่ง และวิธีการคัดเลือก และประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2558 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.3 แผนปฏิบัติการการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559

เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาการแจ้งเรื่อง คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอแผนปฏิบัติการการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น เบื้องต้นมีโครงการที่นำเสนอ ดังนี้

4.3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด สำหรับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 105 คน (หลักสูตรละ 35 คน จำนวน 3 หลักสูตร) มีค่าใช้จ่าย 45,540 บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เสนอโดยศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ

4.3.2 โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ สุขภาพดีชีวิตรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 77 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

4.3.3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 “Growing Green Library for All (Growing GLA)”

ทั้งนี้ โครงการที่ 4.3.1 และ 4.3.2 จะนำเสนอขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ในช่วงแรก ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำหรับโครงการที่ 4.3.3 จะขอรับทุนในช่วงที่ 2 ต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.3

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ 4.3.1 เสนอเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสำนักได้จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกปี แต่มีได้เสนอเป็นโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน มสธ. 12 ปี โดยเสนอขอใช้เงินจากบัญชีต่างๆ ของสำนักแล้วแต่กรณีสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะบางรายการเท่านั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเห็นสมควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเต็มรูปแบบจากกองทุน มสธ. 12 ปี เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับโครงการที่ 4.3.2 โครงการสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : สุขภาพดีชีวิตรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประธานแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับสำนักงานเลขานุการเรื่องการจัดสัมมนา เห็นสมควรเสนอจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ 25 ธันวาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการที่กองการเจ้าหน้าที่เคยจัดให้กับบุคลากร มสธ. มาแล้ว นอกจากกิจกรรมจัดสัมมนา แล้วจะผนวกงานปีใหม่ไปในคราวเดียวกันด้วย ประกอบกับจากการประสานงานกับสำนักบัณฑิตศึกษาแล้วในวันดังกล่าวไม่มีกิจกรรมของนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้ห้องสมุด สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานที่นำเสนอในเอกสารประกอบวาระคือ แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น มีการขอปรับเปลี่ยนเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวติดกิจกรรมการสัมมนาเช่นเดียวกัน จึงขอเสนอเปลี่ยนเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

1. โครงการที่ 4.3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด ให้เพิ่มความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักบรรณสารสนเทศไว้ในหัวข้อหลักการเหตุผล
2. โครงการสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : สุขภาพดีชีวิตรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปรับแหล่งศึกษาดูงานตามกำหนดการ ดังนี้
 - 2.1 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ศึกษาดูงานที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนเดินทางไปยังสถานที่จัดสัมมนา
3. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 “Growing Green Library for All (Growing GLA)” จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้เสนอโครงการขอรับทุนในช่วงที่ 2 และกำหนดกรอบในการเข้าร่วมโครงการดังนี้

- 3.1 ส่งบุคลากรเข้าประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงาน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เบื้องต้นจากฝ่าย/ศูนย์ จำนวนรวม 7 ราย ใช้งบประมาณจากกองทุน มสธ. 12 ปี จำนวน 5 ราย และขอรับทุนพัฒนาบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ 2 ราย
- 3.2 ขอให้ฝ่าย/ศูนย์นำเรื่องดังกล่าวไปเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมเสนอผลงาน และพิจารณาเสนอชื่อผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและผู้ร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้เน้นการเสนอผลงานเป็นลำดับแรกก่อน

วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ดังนี้

1. กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ ในเบื้องต้น ดังนี้

กิจกรรม	กำหนดวัน ดำเนินการ
1. ผู้รับการประเมินส่งผลการดำเนินงานในรอบประเมิน และหลักฐานของการประเมินรายบุคคลให้แก่หัวหน้าหน่วย/งาน	ศ. 9 ตุลาคม. 58
2. หัวหน้าหน่วย/งาน พิจารณาผลการดำเนินงานฯ ของผู้รับการประเมิน	ศ. 9 – พ. 14 ต.ค.58
3. หัวหน้าหน่วย/งานส่งผลการประเมินฯ ให้หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์	พ. 14 ต.ค. 58

2. มอบสำนักงานเลขานุการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ และการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักบรรณสารสนเทศ เพิ่มเติมและจัดส่งให้ฝ่าย/ศูนย์ ต่อไป